

กระทู้ถามที่ ๗๑๘ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ ตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม ตำบลอิหล่า และบ้านบุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปะอาว ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในห้วยลำห้วยได้ เนื่องจากไม่มีสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำ ส่งผลทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการทำประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเพื่อการเกษตร การปศุสัตว์ หรือแม้แต่การอุปโภคบริโภค ซึ่งหากมีการดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำแล้ว จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทำการเกษตรได้ และสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม ตำบลอิหล่า และบ้านบุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปะอาว ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้หรือไม่ เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม ตำบลอิหล่า และบ้านบุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปะอาว ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อาสพลธ์ สรรณไตรภพ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดศรีสะเกษ

คำตอบกระทู้ถามที่ ๗๑๘ ร.

ของ นายอาสพลธ์ สรรณไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอให้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ข้าพเจ้า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลรังแร้ง
ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม ตำบลอิหล่า และบ้านบุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปะอาว ในเขตอำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้หรือไม่ เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนว่า ได้เสนอแผนงานใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ่ง
หมู่ที่ ๒ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คำถามข้อที่ ๒

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม ตำบลอิหล่า และบ้านบุง
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปะอาว ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า หากได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ของกรมชลประทาน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘